



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๒๔๑๗๕
ที่ อว ๘๖๑๔/ ๗๒๙/๗ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียน อธิการบดี

กองคลัง โทรสารแจ้งกรมสรรพากร
ที่ ๐๔๖๓๐
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒
วันที่
เวลา ๑๓:๑๐ น.

คณะกรรมการบริหาร ม.ภ.
ที่ ๐๖๐๐๔
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” (Basic Computerized System Validation and Good Practices Related to Computerized Systems) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ ทราบแนวทางการปฏิบัติและทักษะการทำ Basic Computerized System Validation and Good Practices Related to Computerized Systems ในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานแก่บุคลากรกลุ่มเภสัชกรรมอุตสาหกรรมและสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาสถาบันแหล่งฝึกฯ กลุ่มเภสัชกรรมอุตสาหกรรม การประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเภสัชกรทั่วไป เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๘๐ คน

ในการนี้ คณะฯ ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมทั้งขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ขอให้บุคลากรในสังกัดกระทรวง กรม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยไม่มีถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดโครงการดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เรียน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

กองคลัง พระราชวังสนามจันทร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเบิกจ่ายจากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมอบรม เป็นจำนวนเงิน 425,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ.2562 และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


11 ธ.ค. 2562

นพพร
19/12/62

อนุมัติ


18/12/62

(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์